

Số: /STP-VP  
V/v báo cáo tình hình trước  
Tết Nguyên đán

Đồng Nai, ngày tháng 02 năm 2021

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Thực hiện Công văn số 513-CV/TU ngày 13/01/2021 của Tỉnh ủy Đồng Nai về việc báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 663/UBND-THNC ngày 19/01/2021 về tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Sở Tư pháp kính báo cáo như sau:

### **1. Việc ban hành các văn bản triển khai và công tác chỉ đạo:**

Ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã ban hành các văn bản sau để tổ chức triển khai tại Sở Tư pháp: Công văn số 117/STP-VP ngày 24/12/2020 về việc triển khai Công văn số 328-CV/TU ngày 14/12/2020 về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Noel, Tết Dương lịch 2021 và tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Công văn số 02/STP-VP ngày 07/01/2021 về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán; Công văn số 137/STP-VP ngày 14/01/2021 về việc triển khai thực hiện nghiêm việc tăng cường biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu theo Chỉ thị số 02/CT-UBND; Công văn 223/STP-VP ngày 22/01/2021 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW và Chỉ thị số 01/CT-BTP về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Tư pháp thường xuyên quán triệt toàn thể công chức, viên chức và phổ biến đến người thân trong gia đình đón Tết lành mạnh, đầm ấm, tiết kiệm, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn sức khỏe. Không tham gia các tệ nạn bài bạc, mê tín dị đoan; thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo.

## **2. Về tình hình thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19**

Kịp thời triển khai, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là những công chức, viên chức nghỉ phép về quê đón Tết.

Quán triệt việc đeo khẩu trang tại trụ sở và thường xuyên nhắc nhở công chức, viên chức thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi đến nơi công cộng, hạn chế việc đi lại, du lịch trong ngày nghỉ Tết hoặc thực hiện cách ly nghiêm túc khai báo y tế khi di chuyển từ vùng dịch về.

## **3. Thực hiện chế độ lương, thưởng, tổ chức chăm lo Tết cho người lao động thuộc Sở**

Thực hiện giải quyết dứt điểm chế độ lương, thưởng nhằm động viên kịp thời cho công chức, viên chức và người lao động.

Ban Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức chăm lo Tết Tân Sửu cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động như: hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giúp công chức, viên chức và người lao động đón Tết vui tươi, đầm ấm; rà soát danh sách đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn để được phát quà Tết, hỗ trợ vé tàu về quê đón Tết theo chủ trương của Liên đoàn lao động tỉnh và qua rà soát, Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp đã rà soát và đăng ký cho 4 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, đã động viên tinh thần cho đoàn viên công đoàn có được đón tết sum vầy cùng với gia đình tại quê nhà.

Để có thể chăm lo ngày càng nhiều hơn nữa cho đoàn viên công đoàn, Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc, Công đoàn Sở Tư pháp đã dành nguồn kinh phí để tặng một suất quà chăm lo tết cho đoàn viên. Các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán được Sở Tư pháp thực hiện chu đáo, tạo sức lan tỏa và ý nghĩa nhân văn nhất là trong tình hình thiên tai, bão lũ và dịch bệnh Covid-19 thì truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái càng được khẳng định mạnh mẽ.

## **4. Công tác phòng cháy chữa cháy và trực Tết tại trụ sở**

Tổ chức kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị sự nghiệp. Thành lập Tổ phòng cháy chữa cháy thuộc Sở để kịp thời ứng phó khi xảy ra sự cố. Phân công trực cơ quan trong các ngày nghỉ Tết tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và trực phòng cháy chữa cháy tại trụ sở Khối nhà nước. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, khẩn trương tập trung vào ngay công việc, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao, nhất là bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tổ chức dọn dẹp vệ sinh cơ quan và chế độ báo cáo định kỳ tình hình trước, trong và sau Tết.

Trên đây là báo cáo tình hình chuẩn bị trước Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Sở Tư pháp kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
  - Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
  - Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
  - Trang TTĐT Sở Tư pháp;
  - Lưu: VT, VP.
- (Phuoc-CV-Triengkhai-Thang2)

**GIÁM ĐỐC**

**Võ Thị Xuân Đào**